



# ดำเนินชีวิตด้วยกำลังและความกล้า หาญ

คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนเพียง 1 วันหรือเป็นมาแล้ว 30 ปีก็ตามความจริงข้อนี้ยังยืนหยัดมั่นคงต่อสิ่งท้าทายต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเรา จงเรียนรู้ที่จะรับเอาความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างได้ผลในแผนการนี้ ซึ่งนำมาจากหนังสือเรื่อง “คู่มือขั้นเยี่ยมของคริสเตียนเพื่อการเจริญเติบโตและมีวัตถุประสงค์” โดยเดวิด เจ. สวันด์

## “คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว”

บ่อยครั้งมักมีคำพูดว่าชีวิตมีทั้งสูงและต่ำ มีทั้งช่วงเวลาของความสุขและคำสัญญาที่ผสมกับช่วงเวลาของการทำทลายและความสงสัย ชีวิตไม่ใช่การเดินทางขึ้นสู่ที่สูงอย่างคงที่ แต่ชีวิตคือการเดินทางที่มีทั้งเนินเขาและหุบเขา ทุกคน (ทั้งผู้เชื่อและคนที่ไม่เชื่อ) ต่างก็ผ่านพ้นช่วงขาขึ้นและขาลงของชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

แต่ในฐานะคริสเตียน เรามีพระสัญญาอย่างเหลือเชื่อจากพระเจ้าที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับหุบเขาในชีวิตเพียงลำพัง ต่อไปนี้เป็นพระคำที่น่าหนุนใจสำหรับเรา

“จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด  
อย่ากลัวหรืออย่าครั่นคร้ามเขาเลย  
เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  
พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้ง  
ท่านเสีย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)

ความจริงก็คือว่าเราต้องการการสถิตอยู่ด้วยของ  
พระเจ้าทั้งในช่วงเวลาของการทำทนายและช่วงเวลา  
ของความสำเสร็จ การรู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราจะ  
ทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับการทำทนายทุกอย่างใน  
ชีวิตโดยถือการทำทนายแต่ละอย่างเป็นก้าวอย่างสำคััญ  
สู่ความสำเสร็จ ไม่ใช่การถดถอยไปสู่ความสิ้นหวัง

ไม่มีภูเขาลูกใดที่สูงเกินไปหรือหุบเขาใดที่ลึกเกินไป  
ที่พระเจ้าจะเสด็จมาช่วยเราไม่ได้ ไม่ว่าสถานการณ์  
ของเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและ  
พระองค์สถิตอยู่กับเราเสมอ

## “พระเจ้าเสด็จมาหาคุณ”

พระสัญญาเรื่องชีวิตนิรันดร์คือผลของการเสด็จมาหาเราของพระเจ้า ไม่ใช่ผลแห่งความพยายามของมนุษย์ที่จะแสวงหาและค้นหาพระเจ้าในที่ห่างไกล

ตั้งแต่ปฐมกาลเป็นต้นมาพระเจ้าทรงรักเราแต่ละคนด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความรักนิรันดร์ พระองค์ทรงมีเจตนาที่จะสร้างความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นและมีชีวิตชีวาให้เราตั้งแต่นั้นมา อย่างไรก็ตาม เมื่ออาดัมกับเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าในสวนเอเดน ความบาปของเขาทำให้เกิดกำแพงขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้า เราถูกแยกออกจากพระองค์ชั่วนิรันดร์

แทนที่จะยอมให้เราถูกแยกออกจากพระองค์ตลอดกาล พระเจ้าทรงวางแผนการที่ดีเยี่ยมเอาไว้เพื่อทำให้กลับสู่สภาพเดิม ซึ่งเป็นแผนการที่เกิดจากความรักและความเมตตาอย่างไม่สิ้นสุดของพระองค์ที่มีต่อเรา เป้าหมายแห่งแผนการของพระองค์ก็เพื่อจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่สุดที่พระองค์เคยมีกับมนุษย์ก่อนที่อาดัมกับเอวาทำบาปให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

เมื่อกว่าสองพันปีก่อนพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อทำลายกำแพงที่มีต้นเหตุมาจากความบาปทิ้งไปและทรงนำความรอดมาให้กับมนุษย์ทุกคน

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” (ยอห์น 3:16-17)

โดยการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูทรงชดใช้การลงโทษของความบาปแทนเรา และทรงทำลายกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้า การยกโทษนี้มีไว้ให้สำหรับทุกคนที่ต้อนรับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา

แต่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์บนโลกนี้เพื่อเสด็จไปหาพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์ พระองค์ทรงอธิบายถึงปัจจัยสำคัญอีกเรื่องหนึ่งกับสาวกของพระองค์เกี่ยวกับ

แผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการทำให้มนุษย์  
กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์กับพระองค์

“ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก  
ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว  
เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย  
เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว  
เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา  
เพื่อที่เราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย”  
(ยอห์น 14:2-3)

พระเจ้าไม่เพียงแต่ส่งพระเยซูมาทำลายกำแพงแห่ง  
ความบาปเท่านั้น แต่วันหนึ่งในอนาคตพระเยซูจะ  
เสด็จกลับมาเพื่อรับผู้เชื่อทุกคน “กลับบ้าน” ไปอยู่  
กับพระองค์ชั่วนิรันดร์

# “ทูตแห่งสวรรค์—พระวิญญูญาณบริสุทธิ”

ทูตคือผู้แทนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลประเทศหนึ่งที่ถูกส่งไปอาศัยอยู่ในท่ามกลางประชาชนที่นั่น เพื่อภารกิจด้านสันติภาพและเพื่อเจริญสันถวไมตรี ทูตจะทำหน้าที่ของตนด้วยสิทธิอำนาจ ความเข้าอกเข้าใจ และเป็นทรัพยากรของรัฐบาลที่เขาเป็นตัวแทน ด้วยความไว้วางใจสูงสุดที่เขาได้รับ มอบหมาย ทูตจะทำให้จุดมุ่งหมายของตนสำเร็จ ลุล่วงด้วยเกียรติภูมิและความครบถ้วนสมบูรณ์

ในหลายด้าน พระวิญญูญาณบริสุทธิทรงมีลักษณะเหมือนทูตที่มาจากสวรรค์ พระวิญญูญาณบริสุทธิทรงมีสิทธิอำนาจ ฤทธานุภาพ และทรัพยากรทั้งสิ้นของพระเจ้าพร้อมทั้งทรงสำแดงและทรงเปิดเผยความรักของพระเจ้ากับทุกคนบนโลกผ่านทาง การสถิตอยู่ด้วย และการทำงานของพระองค์

เมื่อวันเวลาของพระเยซูกับสาวกของพระองค์กำลังจะหมดสิ้นลง พระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นว่าเขาจะไม่ได้อยู่เพียงลำพังหลังจากที่พระองค์จากไป พระองค์ทรงบอกเขาถึงพระวิญญูญาณบริสุทธิผู้จะเสด็จมาสถิต

อยู่กับเขาแทนพระองค์เพื่อแนะนำเขา สอนเขา  
เล่าโลมเขา และนำพาเขา พระเยซูตรัสว่า

“เพราะถ้าเราไม่ไป  
องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว  
เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน” (ยอห์น 16:7)

หลังจากภารกิจของพระเยซูบนโลกเสร็จสิ้นลง  
พระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาสถิตอยู่กับ  
เราแทนพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้คำแนะนำ ทรงเป็นผู้นำ  
ทรงเล่าโลม และทรงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตของ  
เรา พระเยซูทรงอธิบายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์กับ  
สาวกของพระองค์ไว้ในท่านดังนี้:

“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะท  
รงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุก  
สิ่ง  
และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแ  
ล้ว” (ยอห์น 14:26)

ปัจจุบันพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในรูปของพระ  
วิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์ทรงทำการอย่างต่อเนื่อง  
ในโลกของเราและในชีวิตของเรา



# “ภารกิจของพระองค์เป็นเรื่องเฉพาะตัว”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ด้วยมาโดยตลอดนับจากปฐมกาลแห่งการทรงสร้างด้วยการสถิตอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายในทุกชั่วอายุคน

“แผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือหน้าน้ำ” (ปฐมกาล 1:2)

แต่พันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มเป็นเรื่องเฉพาะตัวและเป็นส่วนตัวกับผู้เชื่อทุกคนหลังจากที่พระเยซูทรงเสด็จสิ้นภารกิจของพระองค์บนไม้กางเขน พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ก่อนการสิ้นพระชนม์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ท่ามกลางเขา แต่ยังไม่ได้อยู่ในเขา

“คือพระวิญญาณแห่งความจริง ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ในท่าน

เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว  
เราจะมาหาท่าน” (ยอห์น 14:17-18)

พระสัญญาที่พระองค์ทรงให้พวกสาวกก่อนการ  
สิ้นพระชนม์ของพระองค์เรื่องการเล่าโลมก็คือว่า  
พระองค์จะยังทรงอยู่กับเขาในฝ่ายวิญญาณโดยผ่าน  
การสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิต  
ของเขา ภารกิจที่พระเยซูทรงเริ่มต้นไว้จะถูกสานต่อ  
ไปในชีวิตของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์  
พระเจ้าทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราให้ทำ 4 สิ่ง  
ต่อไปนี้:

1. พระองค์ทรงทำให้ความรอดเป็นความจริงส่วนตัว
2. พระองค์ทรงเสริมกำลังให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมี  
ชัยชนะ
3. พระองค์ทรงสร้างคุณลักษณะของคริสเตียนเพื่อ  
ช่วยให้คุณเติบโต
4. พระองค์ทรงทำให้คุณเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง

# “พระองค์ทรงทำให้ความรอดเป็นความจริงส่วนตัว”

ในขณะที่พระเยซูทรงเป็นผู้ชดใช้เพื่อความรอดของเรา แต่การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสิ่งที่ทำให้ความรอดส่วนตัวเป็นความจริงกับทุกคนที่จะได้รับความรอดนั้น พระเยซูตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้รับความรอดมาตั้งแต่เกิด แต่มีการบังเกิดฝ่ายวิญญาณที่ต้องเกิดขึ้นซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถทำให้ได้

พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” (ยอห์น 3:5-6)

ในวินาทีที่คนหนึ่งต้อนรับเอาพระคริสต์เข้าไปในชีวิตของเขา จะก่อให้เกิดการสร้างใหม่ฝ่ายวิญญาณในชีวิตภายในของผู้นั้นซึ่งส่งผลให้มีการทำลายโทษของความผิดบาปไปจากชีวิตของเขาอย่างสมบูรณ์

นอกจากนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำการอยู่ในชีวิตของคนไม่เชื่อด้วยเช่นกันเพื่อเปิดเผยความรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้ากับเขา พระเยซูตรัสว่า

“แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลาย

คือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว

พระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา” (ยอห์น 15:26)

ในปัจจุบัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงกระทำพันธกิจอันอัศจรรย์นี้อยู่ด้วยการทำให้ความรักของพระเจ้าเป็นที่รู้จักด้วยการประกาศถึงพระเยซูผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งความรักของพระเจ้าและสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงแสดงให้ผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อเห็นในโลกของเรา

# “พระองค์ทรงเสริมกำลังให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ”

ถ้าปราศจากเครื่องมือที่เหมาะสม แม้แต่งานเล็กๆ ที่เรียบง่ายที่สุดก็อาจกลายเป็นงานหนักได้ ยกตัวอย่าง ถ้าเรามีไขควงก็จะทำให้เราถอนตะปูเกลียวได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่มีไขควง เราก็จะถอนตะปูเกลียวได้ยากและเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น

ภารกิจสำคัญสูงสุดอย่างหนึ่งของพระเจ้าคือการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมในชีวิตให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นการให้สติปัญญาเพื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่ การให้กำลังใจเพื่อจะกำจัดนิสัยที่ไม่ดีบางอย่าง หรือความเชื่อและความไว้วางใจพิเศษเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความมั่นใจก็ตาม พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในการจัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการเพื่อการมีชีวิตที่อึดใจและเป็นสุขให้กับเรา

“แม้คนหนุ่มๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี

เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย

เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” (อิสยาห์ 40:30-31)

การมอบความหวังของเราไว้กับพระองค์จะทำให้เราสามารถเข้าถึงกล่องเครื่องมือที่ไม่จำกัดเพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับสิ่งใดก็ตามที่เราจะเผชิญ เมื่อเราได้รับการเสริมกำลังจากเบื้องบน เราก็จะมีชีวิตอยู่ในชัยชนะ

# “พระองค์ทรงสร้างคุณลักษณะเพื่อช่วย ให้คุณเติบโต”

คุณลักษณะที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับมาพร้อมกับความ  
รอด แต่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาเป็นเวลา  
นาน การช่วยเราสร้างคุณลักษณะที่เป็นเหมือนพระ  
คริสต์คือเป้าหมายอันดับแรกอย่างหนึ่งของพระเจ้า  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้เป็นเหมือนพระ  
เยซูมากขึ้นด้วยการสร้างและการพัฒนาลักษณะของ  
พระองค์ในเรา พระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่าผลของพระ  
วิญญาณ

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก  
ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ  
ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ  
ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน  
เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมเนียมบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย  
5:22-23)

ในท่ามกลางสิ่งท้าทายต่างๆ บางครั้งเราพยายามที่  
จะเอาชนะความทุกข์ลำบากด้วยพลังกำลังของเราเอง  
การทำเช่นนั้นอาจทำให้เราถูกทดลองให้  
ประนีประนอมลักษณะความเป็นคริสเตียนของเราเพื่อ

ทำให้เราผ่านความยุ่งยากของเราไปได้ หรือ “การเลือกทางลัด” แต่เมื่อเราทูลขอฤทธิ์อำนาจของพระวิญญูญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรงช่วยให้เรายืนหยัดต่อสู้ด้วยความซื่อสัตย์ ความจริง และความสุจริต ไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นเช่นใดก็ตาม

ในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ มาตรฐานตามหลักพระคัมภีร์ควรอยู่ในสภาพเดิม ความจงองหองและความหยิ่งยโสเป็นสิ่งที่ขัดแย้งโดยตรงกับคุณลักษณะที่พระเจ้าทรงต้องการสร้างขึ้นในชีวิตของเรา ที่จริง ความสุภาพอ่อนน้อมคือข้อกำหนดสำหรับคริสเตียนทุกคนที่ต้องการได้รับการส่งเสริมจากพระเจ้า

“บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก” (มัทธิว 5:5)

เมื่อเราเผชิญหน้าทั้งกับสิ่งทำทหายและความสำเร็จ ด้วยคุณลักษณะที่เป็นเหมือนพระคริสต์ เราก็เริ่มเติบโตขึ้นในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า เราจะรู้ด้วยซ้ำไปว่าการดำเนินการด้วยผลของพระวิญญูญาณจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเราและต่อพระเกียรติของพระองค์ เราเติบโตในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด พระเจ้าก็จะทรงสามารถเทพพระพรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเข้ามาในชีวิตของเรา



# “พระองค์ทรงทำให้คุณเกิดผลอันดีใน ทุกสิ่ง”

พระเจ้าทรงควบคุมเหนือทุกสิ่งในทุกด้านของชีวิตเรา  
พระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนทุกสถานการณ์ให้เกิดผล  
อันดีในทุกสิ่งเพื่อเราในฐานะผู้เชื่อ

“เรารู้ว่า

พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุก  
สิ่ง

คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของ  
พระองค์” (โรม 8:28)

พระองค์ทรงสามารถจัดการแม้กระทั่งกับปัญหาที่  
ทำลายที่สุดของชีวิตและจะทรงนำเราไปสู่เส้นทาง  
ของการทำให้แผนการของพระองค์สำหรับชีวิตเรา  
สำเร็จ พระองค์เพียงแต่ต้องการให้เราไว้วางใจใน  
พระองค์เพื่อทรงทำเช่นนั้น

“จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า  
และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง  
จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า

และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น”  
(สุภาษิต 3:5-6)

การมอบความไว้วางใจในพระเจ้าไม่ได้เข้ามาแทนที่  
ความรับผิดชอบส่วนตัวและการเป็นผู้รักษาที่ดี  
ตรงกันข้าม ความรับผิดชอบส่วนตัวและการไว้วางใจ  
ในพระองค์เป็นสิ่งที่ไปด้วยกัน เมื่อเราทำส่วนของเรา  
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเสมอที่จะทำส่วนของพระองค์  
และทรงนำเราไปอย่างได้ผล

ในหลายกรณี การทรงนำของพระเจ้ามาในรูปแบบของการ  
เปิดและการปิด “ประตู” ในสถานการณ์ของเรา  
หลายครั้ง สถานการณ์ของเราจำเป็นต้องได้รับการ  
ช่วยกู้ของพระเจ้าเพื่อการบำบัดรักษา เพื่อทำการ  
อัศจรรย์ หรือเพื่อทำให้บางสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้  
สำเร็จเป็นจริง

พระเยซูทอดพระเนตรดูเขาและตรัสว่า  
“ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้  
แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” (มัทธิว  
19:26)

ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับโรคภัยที่ไม่มีทางรักษา  
วิกฤตทางการเงิน หรือแม้กระทั่งการสูญเสียคนที่รัก

อย่างไม่คาดคิดก็ตาม พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยและ  
ทรงสามารถกระทำการอย่างอัศจรรย์ในเวลาเช่นนี้

พระเจ้าทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยน  
โศกนาฏกรรมและความยุ่งยากให้กลายเป็นความ  
ชื่นชมยินดีโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่าสงสัย  
เพราะพระเจ้ายังทรง “ทำการอัศจรรย์” อยู่ในปัจจุบัน  
พระเจ้าทรงสามารถช่วยกู้ในทุกสถานการณ์ที่สดวิสัย